

Số: /BC-UBND

Đắk Song, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023

Thực hiện Công văn số 2053/CAT-PV01, ngày 12/10/2023 của Công an tỉnh Đắk Nông về việc phối hợp xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song báo cáo kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC THAM MƯU, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân trên địa bàn tham gia phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động chỉ đạo các ngành tham mưu tích cực cho Thường trực Huyện ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, trọng tâm là ban hành Chỉ thị về thực hiện Nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2023, ban hành Chỉ thị về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ủy ban huyện cũng đã trực tiếp ban hành, chỉ đạo Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH&XDPT TDBVANTQ huyện, các ngành chức năng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật từ huyện đến cơ sở để triển khai, thực hiện một cách đồng bộ. Chỉ đạo thường xuyên quán triệt cho cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động hiểu rõ vai trò của công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật để họ tham gia tích cực, hiệu quả.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra theo dõi kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác phòng ngừa xã hội

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp các ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp tục duy trì hoạt động của 25 tủ sách pháp luật với 2.615 tài liệu các loại về pháp luật phòng, chống tội phạm. Tổ chức 22 cuộc tuyên truyền, vận động cho hơn 3.000 lượt người, nội dung đi sâu tuyên truyền, giáo dục công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng cháy và chữa cháy,... lồng ghép với công tác tuyên truyền thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào phát triển kinh tế - xã hội khác ở địa phương. Ngoài ra, lực lượng Công an đã tổ chức tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục cá biệt cho 150 lượt trường hợp nghi vấn vi phạm pháp luật về an ninh trật tự tại địa phương, qua đó góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm.

Qua công tác tuyên truyền, phần lớn quần chúng nhân dân đã có nhận thức đúng đắn hơn về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Đã có nhiều thông tin của quần chúng cung cấp cho các cơ quan chức năng, góp phần bắt giữ và xử lý đối với các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật.

2. Kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Đề đầu tranh, xử lý có hiệu quả với loại tội phạm, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện và các lực lượng có liên quan sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Xử lý triệt để các vụ án thuộc thẩm quyền khi có thông tin, hoặc khi các đơn vị khác chuyển đến. Quá trình điều tra, các lực lượng đã mở rộng bắt, xử lý trước pháp luật nhiều đối tượng, không để lọt tội phạm.

- Từ tháng 15/10/2020 đến nay, các lực lượng chức năng đã đấu tranh làm rõ 52/52 vụ phạm tội về hình sự gồm: 01 vụ 01 đối tượng Giết người; 03 vụ 03 đối tượng Hiếp dâm người dưới 16 tuổi; 02 vụ 02 đối tượng Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi; 11 vụ 18 đối tượng cố ý gây thương tích; 02 vụ 02 đối tượng Cướp giật tài sản; 02 vụ 07 đối tượng Cưỡng đoạt tài sản; 12 vụ 18 đối tượng Trộm cắp tài sản; 01 vụ 01 đối tượng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 01 vụ 01 đối tượng Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 04 vụ 07 đối tượng Hủy hoại tài sản; 12 vụ 61 đối tượng Đánh bạc; 01 vụ 01 đối tượng chống người thi hành công vụ. Đã khởi tố điều tra đối với 51 vụ, 122 bị can.

- Tội phạm kinh tế, chức vụ: điều tra, xử lý 10 vụ gồm 01 vụ sản xuất, buôn bán phân giả 01 đối tượng; 01 vụ tham ô tài sản 01 đối tượng; 01 vụ giả mạo trong công tác 01 đối tượng; 04 vụ mua bán, tàng trữ pháo nổ 07 đối tượng; 01 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc 01 đối tượng; 01 vụ 01 đối tượng vi phạm quy định về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; 01 vụ khai thác khoáng sản trái phép 02 đối tượng. Tang vật thu giữ: 21,4 tấn phân bón giả; 640 quả pháo bi; 06 bộ pháo hoa nổ loại 49 ống; 57 chai thuốc cỏ nhãn hiệu GLYPHOSATE-TC 480SL thể tích 900ml; 07 can thuốc cỏ nhãn hiệu NIPHOSATE 480SL; 28m³ đá. Đã ra quyết định khởi tố 04 vụ gồm 01 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả 01 bị can; 01 vụ mua bán hàng cấm 02 bị can; 01 vụ giả mạo trong công tác 01 bị can; 01 vụ tham ô tài sản 01 bị can. Ra quyết định XLHC 05 vụ 07 đối tượng với số tiền 27 triệu; tham mưu UBND huyện XLHC 01 vụ 02 đối tượng.

- Tội phạm môi trường: phát hiện 02 vụ hủy hoại rừng 00 đối tượng. Diện tích bị hủy hoại: 8590 m²; 137 cây thông. Đã ra quyết định khởi tố 01 vụ; phân công tin báo 01 vụ.

- Tội phạm ma túy: Triệt phá, bắt giữ, xử lý 25 vụ, 43 đối tượng trong đó 19 vụ 23 đối tượng Tàng trữ trái phép chất ma túy; 02 vụ, 04 đối tượng Mua bán trái phép chất ma túy; 01 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy 02 đối tượng; 01 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 09 đối tượng; 02 vụ 05 đối tượng trồng cây cần sa. Thu giữ 6,321g Heroin, 0,5603g Methamphetamil; 37,5ml chất lỏng chứa 0,032 gr Methadone; 3,1594gr Ketamil; 3577 cây cần sa tươi; 10 kg cần sa khô; bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá; 01 máy nổ, dụng cụ trồng cây cần sa. Đã ra quyết định khởi tố 22 vụ gồm 17 vụ 21 bị can TTTPCMT; 03 vụ 03 bị can MBTPCMT; 01 vụ 02 bị can tổ chức sử dụng

trái phép chất ma túy; 01 vụ 02 bị can trồng cây cần sa. Ra quyết định XLHC 03 vụ 15 đối tượng với số tiền 28.5 triệu đồng.

3. Kết quả xử lý vi phạm hành chính

Tình hình vi phạm hành chính vẫn còn diễn ra khá phổ biến, tập trung ở một số lĩnh vực như: trật tự an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, ma túy... nhiều nhất là ở lĩnh vực giao thông. Nguyên nhân là do một bộ phận người dân ý thức còn hạn chế, chưa chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn giao thông. Do đó, đây là lĩnh vực có số vụ vi phạm hành chính chiếm tỷ lệ cao nhất, với các hành vi chủ yếu như: không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định,...

- *Trên lĩnh vực phòng chống vi phạm pháp luật về trật tự xã hội:* Phát hiện và xử phạt đối với 05 vụ, 17 đối tượng có hành vi đánh bạc với tổng số tiền 23.000.000 đồng. Xử phạt cảnh cáo 01 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

- *Trên lĩnh vực phòng chống vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế:* Phát hiện, xử phạt 03 vụ, 05 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ với tổng số tiền 22.500.000 đồng; xử phạt 02 vụ 02 đối tượng kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc với số tiền 8.000.000đ; tham mưu UBND huyện xử lý 01 vụ 02 đối tượng

- *Trên lĩnh vực phòng chống ma túy:* Tiến hành thử test 135 lượt đối tượng, phát hiện 31 đối tượng dương tính với chất ma túy. Qua đó, đã đưa đi cai nghiện bắt buộc 07 đối tượng, đưa vào giáo dục tại xã 10 đối tượng, ra quyết định xử phạt hành chính 13 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, phạt 23.000.000 đồng.

- *Trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội:* phát hiện 01 trường hợp kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự vi phạm (không thực hiện đầy đủ các quy định phạt 1.500.000 đồng), 03 cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC theo quy định phạt 2.800.000 đồng. Kết quả: phạt tiền 04 trường hợp với tổng số tiền 4.300.000 đồng.

- *Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông:* tổ chức 705 ca tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, qua đó, phát hiện, lập biên bản 2.603 trường hợp vi phạm. Tạm giữ 1.032 phương tiện, 1.571 giấy tờ; phạt hành chính 2.295 trường hợp với tổng số tiền 3.608.575.000 đồng, áp dụng hình thức phạt bổ sung tước giấy phép lái xe 338 trường hợp.

4. Công tác kiểm sát, điều tra, truy tố, xét xử

- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện thụ lý điều tra 109 vụ/198 bị can; đã kết thúc điều tra 87 vụ/189 bị can (đề nghị truy tố 85 vụ 183 bị can, đình chỉ điều tra 02 vụ 06 bị can); tạm đình chỉ điều tra 02 vụ/01 bị can. Hiện đang tiếp tục điều tra 20 vụ/34 bị can.

- Công tác truy tố, xét xử: Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện đã có báo cáo theo ngành dọc để tập hợp theo yêu cầu của Công an tỉnh.

- Quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm luôn được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, không xảy ra các trường hợp bức cung, nhục hình, làm oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Xác định rõ vị trí và tầm quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong thời gian qua, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công nhân viên và quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong các cấp, các ngành ở cơ sở đối với nhiệm vụ đảm bảo ANTT nói chung và phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nói riêng. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ huyện đến cơ sở và lực lượng Công an quan tâm triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đó là: tình hình hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi phạm pháp luật gia tăng và diễn biến phức tạp. Công tác phối hợp giữa các lực lượng có liên quan trong phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật có lúc còn thiếu chặt chẽ, nhất là giữa các địa bàn giáp ranh, giữa lực lượng Công an với Mặt trận và các ngành, đoàn thể cấp xã. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự, nhất là trộm cắp tài sản còn thấp. Nguyên nhân là do công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an chưa được thực hiện quyết liệt. Bên cạnh đó, các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tinh vi, thường từ nơi khác đến, sau khi thực hiện xong hành vi, đã nhanh chóng tẩu thoát nên gây khó khăn trong công tác điều tra, khám phá tội phạm.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Dự báo năm 2024, công tác đảm bảo an ninh, trật tự nói chung và công tác phòng chống tội phạm nói riêng sẽ tiếp tục có những khó khăn, thách thức. Hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật sẽ gia tăng (*đặc biệt là thời điểm mùa vụ thu hoạch nông sản, thời điểm cuối năm*) với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn; đáng chú ý là tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, môi trường (*vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai, san lấp mặt bằng trái phép*) và tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ hoạt động mạnh gây thiệt hại lớn về tài sản, dữ liệu của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tình hình tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ diễn biến phức tạp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024; UBND huyện đề nghị các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục làm tốt các chủ trương, biện pháp công tác để chỉ đạo và huy động các ngành, các cấp và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong đó cần tập trung phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.

2. Đây mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, dễ hiểu để quần chúng nhân

dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Tấn công trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Chú trọng đấu tranh tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm hoạt động băng ổ nhóm, tội phạm ma túy, tín dụng đen. Triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Thực hiện tốt công tác xác minh, truy bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào giáo dục tại xã, thị trấn, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh bắt buộc.

4. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm. Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai; bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ trong điều tra, xử lý tội phạm; nghiêm cấm các hành vi bức cung, nhục hình, vi phạm pháp luật.

5. Thực hiện quyết liệt các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, Đề án 06 của Chính phủ phục vụ quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm; công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác phòng cháy, chữa cháy. Triển khai thực hiện tốt biện pháp nhằm kiểm chế và giảm tai nạn giao thông.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của cấp trên về công tác xây dựng phong trào, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân rộng, phát triển các mô hình điểm về an ninh trật tự mà nổi bật là mô hình Camera an ninh, mô hình thôn, bon, bản, tổ dân phố không tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn huyện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- TT Huyện ủy,
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UB MTTQ VN huyện;
- Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, CAH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Thân